



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอัคคีภัยในฤดูหนาว

(โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ ประจำปี 2555)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอัคคีภัยในฤดูหนาว จัดบ้านเรือนให้ปลอดภัย เข้าออกสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง ชักซ้อมทุกคนในบ้านให้รู้วิธีการป้องกันและหนีภัย หากเกิดเหตุไฟไหม้ โทรศัพท์แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หมายเลขเดียว เพื่อความรวดเร็วที่ 199 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง หมายเลข 0-3429-0329

ขณะนี้ในช่วงฤดูหนาว อากาศโดยทั่วไปแห้ง เป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง มีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ แต่เนื่องจากการเกิดเหตุโดยเฉพาะเพลิงไหม้แต่ละครั้งมีปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็ว รวมถึงอุปสรรคในการหนีออกจากบ้านเรือนหรืออาคาร เช่น การกองวัสดุ อุปกรณ์กีดขวางทางเดิน วัสดุนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไม่มีระบบดับเพลิงเบื้องต้น หรือตั้งวางวัสดุกีดขวางทางฉีดน้ำเข้าตัวอาคารเพื่อดับไฟ และรวมทั้งการติดตั้งเหล็กตัดไม้เอื้อต่อการเปิดออกเพื่อหนีไฟได้ จึงก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น

สำหรับบ้านเรือนหรือตึกแถว หากมีการติดตั้งเหล็กตัดต้องสามารถเปิดได้จากภายในหรือกุญแจได้ทันทีที่เกิดเหตุ และทุกคนในบ้านหรืออาคารต้องทราบโดยทั่วกันว่าจะเปิดเหล็กตัดได้อย่างไร และทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมีสัญญาณเตือนภัย เช่น สัญญาณวัดระดับความร้อน สัญญาณเตือนเมื่อเกิดควัน เมื่อเกิดเหตุจะได้มีสัญญาณเตือนให้ทุกคนได้ยินทั่วกัน ส่วนในบ้านหรืออาคารควรจัดให้มีไฟฉุกเฉินพร้อมทำงานทันทีที่ไฟฟ้าดับเปิดไฟส่องสว่างให้ทุกคนสามารถออกจากบ้านหรืออาคารได้โดยสะดวก บริเวณบันไดหรือทางออก และที่สำคัญต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทุกคนสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ เพื่อแก้ไขเบื้องต้นกรณีเกิดเพลิงไหม้ และเมื่อเกิดไฟไหม้ให้โทรศัพท์แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หมายเลข 199 หมายเลขเดียว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง หมายเลข 0-3429-0329 และระหว่างรอให้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเอาชีวิตรอดด้วยการเอาผ้าชุบน้ำให้เปียกอุดจมูกและคลุมหัวแล้วรีบออกมานอกบ้านหรืออาคารทันที

อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารชุมนุมชน ให้ผู้เข้าใช้อาคารนั้นๆ ต้องสังเกตทางหนีไฟด้วยตนเอง เช่น คอนโดมิเนียม หอพัก เกสเฮาส์ ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ หากมีกองวัสดุ สิ่งกีดขวางทางเดิน หรือประตูหนีไฟถูกล็อก ให้รีบแจ้งเจ้าของอาคารนั้นแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขให้แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเข้าไปดูแลและสั่งการให้แก้ไขต่อไป และสิ่งสำคัญอาคารแต่ละแห่งต้องมีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งด้วย โดยสามารถประสานเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความรู้อย่างมีส่วนร่วมในการซ้อมได้

สำหรับข้อเสนอป้องกันอัคคีภัยนั้น ขอให้ประชาชนรอบคอบในการใช้ไฟฟ้า การต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ตรวจตราว่าสามารถใช้ได้ดี ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย ดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นไม้ขีดไฟ หรือจุดไฟเล่น รวมทั้งทำความสะอาดบ้าน กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เป็นเชื้อเพลิงให้หมดไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) ไชยศักดิ์ โกสัยวัตร
(นายไชยศักดิ์ โกสัยวัตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง